

LIÊN DANH THĂNG TIẾN

Chủ Trương - Đường Lối - Lập trường - Chương Trình và Kế Hoạch Hoạt Động



Danh Hiệu: **Thăng Tiến**

Huy Hiệu: Ở giữa là Mũi Tên (màu xanh hy vọng, biểu tượng cho sự TĂNG TIẾN) đưa Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (bản đồ VN màu vàng) trên đường Thăng Tiến. Vòng tròn ngoài có Danh Hiệu và Khẩu Hiệu của LD trên nền Cờ Vàng.

Khẩu Hiệu: *Thành Tâm - Tin tưởng - Trách Nhiệm – Làm Tốt Hơn Hứa Hẹn*

I- Lý Do và Mục Đích của Liên Danh Thăng Tiến khi tranh cử vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California (HĐDD/CĐNVQG-NC)

A.- Nhận Định Về Tình Hình Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Miền Nam California

Sinh hoạt cộng đồng trong suốt hơn 30 năm qua tại miền Nam California, nơi thường được mệnh danh là Thủ Đô Tinh Thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản luôn luôn rơi vào tình trạng phân hóa, chia rẽ, tranh chấp đôi lúc rất căng thẳng. Nguyên do là vì có những nhóm người, những tổ chức chính trị đảng phái vì quan tâm đến những lợi ích riêng hay muốn ảnh hưởng hoặc lèo lái sinh hoạt cộng đồng theo ý hướng của họ. Ngoài ra lại còn có những cá nhân, những phần tử không tốt đã tìm mọi cách nắm lấy tổ chức cộng đồng để có danh hay để mưu đồ trục lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân.

Chính vì thế nên cho đến nay đã gần 37 năm qua, sinh hoạt cộng đồng tại Nam California vẫn không có được bầu không khí lành mạnh mà thường xuyên bị lôi cuốn vào những sinh hoạt tranh chấp, chia rẽ trầm trọng đến nỗi đã có tiếng xấu là chốn gió tanh mưa máu. Sự tranh chấp nhiều khi gay gắt tưởng chừng như có một cuộc chiến Quốc - Cộng, một mất một còn đang diễn ra giữa một số cá nhân và đoàn thể hay giữa những đoàn thể với nhau. Sự thương tổn trong sinh hoạt cộng đồng nhiều lúc vô cùng trầm trọng.

Cả một cộng đồng người Việt tị nạn hơn 350.000 người tại miền Nam California mà không có được một cơ cấu đại diện có uy tín và thực lực có thể đại diện cho tập thể 350 ngàn người này. Đại đa số người Việt tị nạn nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ với một số lượng cử tri đông đảo hàng trăm ngàn và có thể trở thành yếu tố quyết định đối với nhiều cuộc tranh cử trong các cấp chính quyền từ thành phố, đến county, tiểu bang và liên bang.

Một cơ cấu đại diện cộng đồng có tầm vóc, có khả năng và uy tín đại diện cho tiếng nói của hơn 350 ngàn người Mỹ gốc Việt tại miền Nam California đã chưa thể thực hiện được để phục vụ và tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng của người Mỹ gốc Việt cũng như đạo đạt những nguyện vọng cấp thiết lên chính quyền các cấp.

Cũng không có một Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hoá và Cộng Đồng để phục vụ đồng hương đồng bào tại về mọi lãnh vực trong đời sống từ văn hoá đến giáo dục, y tế, xã hội, dân sinh cho tương xứng với danh nghĩa là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) tại Little Sài Gòn, Thủ đô Tinh thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại hải ngoại.

Đã đến lúc chúng ta, mọi thành viên trong CĐNVQG-NC cần phải ý thức được nhu cầu cần có một cơ cấu đại diện với nhiệm vụ và trọng trách thực hiện được những điều mong ước trên. Chỉ có sự trực tiếp tham gia đông đảo và tích cực của đồng bào đồng hương mọi giới vào việc chọn lựa một Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC có khả năng thì niềm mơ ước trên mới có cơ sở trở thành hiện thực.

Với suy nghĩ và ý thức **trách nhiệm** phải đóng góp vào sự xây dựng và phát triển cộng đồng, những anh chị em trong **Liên Danh (LD) THĂNG TIẾN** đã mạnh dạn gặp gỡ, bàn thảo và quyết định đứng chung với nhau trong tinh thần đoàn kết với niềm **TIN TƯỜNG** và sự **THÀNH TÂM** cùng nhau quyết tâm tìm cho mình một cơ hội thực hiện niềm mơ ước Thăng Tiến CĐNVQG-NC ngày một tốt đẹp hơn.

B.- Tại sao Danh Hiệu của Liên Danh lại là Thăng Tiến

Các anh chị em trong LD Thăng Tiến đã suy nghĩ nhiều về các danh hiệu tượng trưng cho tinh thần và lý tưởng phục vụ cộng đồng của mình. Các danh xưng thông thường như Đoàn Kết, Xây Dựng, Hiệp Lực, Phục Vụ, Đồng Tâm ... phần lớn đã được dùng nên đã quyết định tìm một **danh xưng mới** có thể nói lên lý tưởng phục vụ và viễn ảnh của CĐNVQG-NC.

Trong ý hướng đó, danh xưng THĂNG TIẾN đã được chọn để nói lên **lý tưởng mà liên danh theo đuổi là muốn CĐNVQG-NC sẽ được xây dựng để ngày một THĂNG TIẾN, ngày một phát triển để có sức mạnh về vật chất cũng như tinh thần, có khả năng và uy tín thực sự đại diện cho tiếng nói của hơn 300 ngàn người Mỹ gốc Việt** trong các lãnh vực sinh hoạt từ xã hội đến chính trị, văn hoá, giáo dục, y tế, dân sinh ...

C.- Tại sao Khẩu Hiệu của LD lại là Thành Tâm - Tin tưởng - Trách Nhiệm và Làm Tốt Hơn Hứa Hẹn

1.- Thành Tâm

Đứng trước tình trạng cộng đồng bị chia rẽ và phân hoá với những đổ kỵ và nghi kỵ đã ảnh hưởng tới tình trạng đoàn kết và xa xút niềm tin trầm trọng; đồng thời xuất phát từ tấm lòng Thành Thật của những người con trong cộng đồng, anh chị em trong liên danh có chung **một tâm nguyện là đem tấm lòng thành ra để phục vụ chứ không vì danh hay vì lợi, LD Thăng Tiến đã chọn cho mình khẩu hiệu thứ nhất là Thành Tâm** để nói lên tâm nguyện trung thực phục vụ cộng đồng của mình.

2.- Trách Nhiệm

Anh chị em trong Liên Danh Thăng Tiến đều là những người có tinh thần trách nhiệm trong công việc làm ăn cũng như gia đình và xã hội, nên đã muốn dùng khẩu hiệu này để nhắc nhở **nhau khi làm công việc phục vụ cộng đồng. Dù công việc phục vụ cộng đồng chỉ có tính cách thiện nguyện, anh chị em trong LD Thăng Tiến cũng phải thi hành và nâng cao tinh thần trách nhiệm** này để không sao nhãng công việc và không làm những việc sai trái có thể gây hậu quả tai hại cho uy tín và công cuộc xây dựng và THĂNG TIẾN cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California như danh hiệu của liên danh.

Mỗi thành viên của LD Thăng Tiến sau khi đắc cử sẽ phải luôn luôn ghi nhớ rằng mình là một **thành viên có trách nhiệm và đó là trách nhiệm phục vụ cộng đồng** mà đồng hương đồng bào đã tín nhiệm trao cho qua lá phiếu của họ, đồng thời phải luôn luôn tự hỏi rằng mình làm bất cứ công tác gì thì có lợi hay có hại gì cho CĐNVQG-NC hay không để tránh đi những sai lầm.

3.- Tin Tưởng

*Mặc dù sự phân hóa trong cộng đồng và sự suy giảm hay mất niềm tin của đồng hương đồng bào tại miền Nam California đã ở mức báo động, nhưng anh chị em trong LD Thăng Tiến mạnh dạn **tín tưởng** rằng với sự Thành Tâm và tinh thần Trách Nhiệm phục vụ, anh chị em trong LD Thăng Tiến sẽ được đồng hương đồng bào **tín tưởng** trao cho trọng trách xây dựng cộng đồng và tạo điều kiện cho sự phát triển CĐNVQG-NC ngày một THĂNG TIẾN và vững mạnh, xứng đáng đại diện cho hơn 300 ngàn người Mỹ gốc Việt tại Thủ Đô Tinh Thần Của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.*

Anh chị em trong LD Thăng Tiến có một niềm **TIN TỬỞNG** vững chắc vào khả năng làm việc và phục vụ của mình với trọng trách trên và cũng **TIN TỬỞNG** mạnh mẽ vào sự tín nhiệm của đồng hương đồng bào trong cuộc bầu cử vào Hội Đồng Đại Diện đang diễn ra.

4.- Làm Tốt Hơn Hứa Hẹn

Khẩu hiệu sau cùng của LD Thăng Tiến là một khẩu hiệu có tính chất nói lên tinh thần và ý hướng phục vụ cộng đồng một cách thực tế của các anh chị em trong Liên Danh. Anh chị em trong liên danh đã quá quen thuộc với những lời hứa hẹn của các ứng cử viên khi ra tranh cử để kiếm phiếu nên muốn nhấn mạnh ở đây là anh chị em chúng tôi quan niệm là phải thực sự phục vụ cộng đồng và đều đã có nhiều đóng góp tích cực và cụ thể trong thực tế.

Chính vì thế nên anh chị em đều đồng ý là phải nêu thêm khẩu hiệu **Làm Tốt Hơn Hứa Hẹn** để nói rõ hơn tinh thần phục vụ của mình. LD Thăng Tiến là những anh chị em có đầu óc, có kinh nghiệm và khả năng, có tâm nguyện và thành tâm muốn phục vụ, đóng góp vào sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể, có kế hoạch và chương trình hoạt động.

II.- CHỦ TRƯỞNG và ĐƯỜNG LỐI:

Với sự Thành Tâm, tinh thần Trách Nhiệm và niềm Tin Tưởng vào khả năng của mình LD Thăng Tiến đã trao đổi, thảo luận và đồng thuận tranh cử với một chủ trương và đường lối rõ ràng như sau:

1. ***Xây dựng một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California vững mạnh, có khả năng đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của Tập Thể Người Việt Quốc Gia tại Thủ Đô Tinh Thần Của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản đối với chính quyền các cấp từ địa phương đến trung ương.***

Suốt 37 năm qua, miền Nam California là nơi tập trung đông đảo nhất số người Việt Tị Nạn Cộng Sản và đã khá phát triển về mọi mặt từ xã hội đến chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế ... nhưng vẫn thiếu một tiếng nói đại diện cộng đồng một cách chính thức được các vị dân cử và chính quyền từ địa phương tới tiểu bang, liên bang phải quan tâm, phục vụ, giúp đỡ, và lắng nghe các nguyện vọng hay đòi hỏi chính đáng, đồng thời nể trọng và quý mến đúng mức.

Bây giờ là lúc chúng ta phải cố gắng xây dựng cơ cấu đại diện cộng đồng có khả năng thực hiện tiếng nói, niềm mơ ước trên, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng và thăng tiến cũng như phát triển cộng đồng lên một tầm vóc to lớn hơn để các cộng đồng người Việt quốc gia khác tại hải ngoại noi theo, và xứng đáng là một cộng đồng Người Việt quốc gia lớn nhất tại hải ngoại.

Đây chính là chủ trương quan trọng nhất mà LD Thăng Tiến mạnh dạn theo đuổi trong cuộc tranh cử vào Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC.

2. ***Sinh hoạt trên tinh thần Đoàn Kết, Cởi Mở, Hòa Hòa, Hoá Giải Những Mâu Thuẫn/Bất Đồng/Độc Hại và Điều Hợp Các Nỗ Lực Tích Cực Để Xây Dựng Niềm Tin, Phát Huy Sức Mạnh và Phát Triển CĐNVQG-NC, Hoa Kỳ.***

Hiểu rõ nguyên do của tình trạng tồi tệ của một cộng đồng bị chia rẽ và phân hoá với những tị hiềm đổ kỵ, thiếu đoàn kết và xa xút niềm tin trầm trọng, anh chị em trong LD Thăng Tiến ý thức rằng: ***mọi người phải cùng tìm cách tự tháo gỡ ra khỏi những vướng mắc, phải vượt lên trên những trở ngại, khó khăn bé tấc từ trong tư tưởng đến hành động, đến cách hành xử giữa mọi cá nhân với nhau và với mọi đoàn thể, biến những tiêu cực thành tích cực và THÀNH TÂM hợp tác phục vụ cộng đồng.***

Để có thể thực hiện được chủ trương ***Xây dựng một CĐNVQG-NC vững mạnh***, anh chị em trong LD Thăng Tiến quan niệm rằng mỗi người, mỗi thành viên trong cộng đồng phải có tinh thần đoàn kết, có đầu óc cởi mở, đối xử với nhau một cách hài hòa, tôn trọng lẫn nhau, ***phải biết hoá giải những mâu thuẫn, bất đồng và nhất là những độc hại gây ra bởi hay xuất phát bất cứ từ đâu, từ sự vị kỷ đến đổ kỵ ganh ghét cá nhân hay từ ý thức hệ...***

Anh chị em trong LD Thăng Tiến quan niệm rằng mỗi người, mỗi thành viên trong cộng đồng cũng cần phải biết ***cố gắng Điều Hợp Các Nỗ Lực Tích Cực Để cùng hợp tác thực hiện các công tác phục vụ chung để Xây Dựng lại Niềm Tin trong cộng đồng, đồng thời cố gắng vận dụng mọi cơ hội để Phát Huy Sức Mạnh và Phát Triển CĐNVQG-NC ngày một thêm vững mạnh.***

3. ***Tạo điều kiện và thúc đẩy các tổ chức Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ liên kết thành một tiếng nói chung, phục vụ và phát huy sức mạnh tập thể của Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ và hải ngoại trong công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng tại địa phương, đồng thời hậu thuẫn hữu hiệu cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tự do của đồng bào tại Việt Nam.***

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Little Sài Gòn, Nam California, - Thủ Đô Tinh Thần của Người Việt Tị Nạn, của Người Việt Quốc Gia, là một cộng đồng không những lớn nhất tại Nam California, mà cả tại Hoa Kỳ cũng như ngoài Việt Nam với một số dân cư và cử tri người Mỹ gốc Việt hơn 300 ngàn người là một cộng đồng có tiềm năng và sức mạnh tập thể rất lớn về chính trị lẫn kinh tế.

Tại Quận Cam, chúng ta đã từng có một số dân cử người Mỹ gốc Việt quan trọng như DB Tiểu Bang Trần Thái Văn, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, các vị Nghị Viên và Phó Thị Trưởng như Diệp Taylor, Andy Quách, Tạ Đức Trí, Dina

Nguyễn, Võ Mike, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam TS Phạm Kim Long, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove LS Nguyễn Quốc Lâm, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove GS Nguyễn Lâm Kim Oanh, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove ông Nguyễn Quốc Bảo.

Trong tương lai với cuộc bầu cử năm 2012, chúng ta có thể có thêm thị trường Tạ Đức Trí hay Hà Mạch của TP Westminster, một DB Tiểu Bang đơn vị 72 người Mỹ gốc Việt (TS Phạm Kim Long hay ông Joseph Đỗ Vinh, tân nghị viên TP Garden Grove Chris Phan).

Cuộc kiểm tra dân số năm 2010 vừa qua đã dẫn đến kết quả là một đơn vị dân cư tiểu bang 72 đã được vẽ lại bao gồm các TP Santa Ana, Fountain Valley, Mid Way, Seal Beach, Garden Grove và Westminster (trung tâm Little Sài Gòn) khiến cho khả năng cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tại thủ đô Tinh Thần Người Việt Tị Nạn sẽ có một vị dân cư người Mỹ gốc Việt đại diện tại thủ đô Sacramento của TB California rất cao, và cũng có thể sẽ có một vị Nghị Sĩ Tiểu Bang hay một Dân Biểu Liên Bang trong tương lai.

Ngay tại Quận Cam đã có 3 đài truyền hình Direct TV lớn (SBTN, VHN, Hồn Việt) và 8 đài Truyền Hình địa phương (từ kênh 57.2 đến 57.8 với VietFace TV, VNA-TV, SET, SGTV, VBSTV, LSTV, Global TV và kênh 56.5 với VietPower), 4 đài Phát Thanh tiếng Việt lớn (Little Sài Gòn Radio 1480AM, Radio Bolsa 106.3FM và 1480AM, Sài Gòn Radio Hải Ngoại 106.3FM, VNCR 106.3FM), 4 tờ báo tiếng Việt hàng ngày lớn (Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Sài Gòn Nhỏ) và hàng mấy chục tờ tuần báo lớn, nhỏ và một số trang mạng Truyền Hình internet quan trọng (Freevn.net, Globalvietmedia.net)

Với một dân số và cư tri Mỹ gốc Việt đông đảo, với số lượng cơ quan truyền thông báo chí phong phú và một số các vị dân cư gốc Việt ngày một gia tăng, tiềm năng, sức mạnh, vai trò và sự phát triển của khu Little Sài Gòn – nơi tập trung hàng ngàn các cơ sở thương mại, kỹ nghệ, dịch vụ, văn hóa văn nghệ, xã hội, giáo dục, y tế ... của cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tại Thủ Đô Tinh Thần của Người Việt Tị Nạn rất lớn và có thể là tiêu biểu cho các cộng đồng người Việt quốc gia khác tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới nhìn về như là biểu tượng cho sự lãnh đạo của tập thể Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại.

Nếu tập thể người Việt Quốc Gia tại hải ngoại nhìn về Little Sài Gòn, nhìn về CĐNVQG-NC như một biểu tượng lãnh đạo thì vai trò của Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Nó sẽ trở nên thực sự quan trọng nếu Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC thực hiện được nhiệm vụ và sứ mệnh được nêu ra trong chủ trương thứ 3 của LD Thăng Tiến là: **Tạo điều kiện và thúc đẩy các tổ chức Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ liên kết thành một tiếng nói chung, phục vụ và phát huy sức mạnh tập thể của Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ và hải ngoại trong công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng tại địa phương, đồng thời hậu thuẫn hữu hiệu cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tự do của đồng bào tại Việt Nam.**

III.- LẬP TRƯỜNG

Căn bản của CĐNVQG-NC là một cộng đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, gồm phần lớn những người Việt đã bỏ nước ra đi trong tháng 4 năm 1975 và liên tục hàng chục năm sau đó. Họ là những người hay thân nhân đã phục vụ dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa được thành lập tại miền Nam Việt Nam do kết quả của Hiệp Định Geneve - chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954. Đây là một nền cộng hòa đầu tiên với chế độ dân chủ pháp trị và một Hiến Pháp tiến bộ qua các cuộc bầu cử tự do.

Nhưng vì sự xâm lăng của Cộng Sản Việt Nam từ miền Bắc với sự giúp đỡ và tiếp tay của khối Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô và Trung Cộng, nên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ vào tháng 4 năm 1975, khiến cho toàn thể nước Việt Nam đã rơi vào vòng kiểm soát và cai trị độc tài, giả man của Cộng Sản Việt Nam. Họ đã liều mình bỏ nước ra đi bằng nhiều con đường và phương tiện khác nhau từ đường bộ đến đường biển để thoát khỏi sự hãm hại của Cộng Sản Việt Nam, để bảo tồn di sản văn hoá dân tộc với nhiều hy sinh và mất mát.

Tại quê thứ hai là miền Nam California, Hoa Kỳ họ đã phấn đấu để tồn tại, xây dựng lại cuộc sống mới từ con số không, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, dần dần qui tụ thành một cộng đồng ngày một phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Họ vẫn luôn luôn ghi nhớ những hình ảnh đau thương do cộng sản Việt Nam gây ra trong chiến tranh như Tết Mậu Thân, hay những đối xử tàn nhẫn đối với các quân cán chính và gia đình phục vụ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại các trại tù cải tạo hay vùng kinh tế mới sau tháng 4 năm 1975. Họ luôn luôn giữ vững lập trường quốc gia đúng đắn, không chấp nhận chủ

ngĩa cộng sản hay chế độ dân chủ trá hình và không hề thay đổi lập trường này vì đã hiểu rõ bản chất độc ác và gian manh của cộng sản Việt Nam.

Vì những dối trá và trá trở của Cộng Sản Việt Nam trong quá khứ nên người Việt quốc gia tại Nam California không tin vào những luận điệu tuyên truyền lừa bịp, hòa giải hòa hợp dân tộc giả tạo từ bao lâu nay của cộng sản Việt Nam và nhất là không chấp nhận mọi hình thức Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc do cộng sản Việt Nam chủ xướng.

Ngoài ra tập thể Người Việt quốc gia tại Nam California luôn luôn nêu cao chính nghĩa Đấu Tranh Cho Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền của mình bằng cách tổ chức nhiều sinh hoạt đấu tranh chính trị như hội thảo, tập hợp, thấp nền, biểu tình, tuần hành, kỷ niệm ngày Quốc Hận, Tháng Tư Đen, Hải Chiến Hoàng Sa, Tết Mậu Thân, chống Tàu Cộng Xâm Lãng ... để hâm nóng ngọn lửa đấu tranh và nâng cao tinh thần quốc gia.

Tập thể Người Việt quốc gia tại Nam California cũng luôn luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu xâm nhập, mua chuộc, tuyên truyền và bành trướng ảnh hưởng của cộng sản Việt Nam vào trong các sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể hội đoàn đồng hương ái hữu và cộng đồng để gây chia rẽ, phân hóa như lợi dụng các quyền tự do dân chủ để khiêu khích, bôi bẩn, xuyên tạc, chụp mũ, thừa gởi, kiện tụng nhằm phá hoại cuộc sống và sự yên bình của tập thể và nhất là tạo ra các xáo trộn trong cộng đồng hay làm suy yếu tiềm lực đấu tranh của tập thể người Việt quốc gia tại miền Nam California.

Tập thể Người Việt quốc gia tại Nam California cũng không quên hướng về quê mẹ với những tình cảm thân thương và quan tâm đến cuộc sống nghèo nàn lạc hậu, không xứng đáng với nhân phẩm, không có quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do yêu nước, tự do bầu cử, tự do mưu cầu cuộc sống ... của đồng bào ruột thịt tại quê nhà dưới chế độ độc tài phản dân hại nước.

Tập thể Người Việt quốc gia tại Nam California đã tổ chức rất nhiều sinh hoạt đấu tranh chính trị như tập hợp, thấp nền, biểu tình, tuyệt thực, xuống đường yểm trợ công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền, cho dân oan, chống giao lưu văn hóa, chống chiêu dụ đầu tư, chống Tàu Cộng Xâm Lãng, và gần đây nhất là các cuộc vận động chính trị với chính quyền Hoa Kỳ đòi đưa Cộng Sản Việt Nam vào danh sách CPC, thông qua các đạo luật về Nhân Quyền Việt Nam và Trừng Phạt Nhân Quyền, đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị và lương tâm như Nguyễn Hữu Cầu, Việt Khang, LM Nguyễn Văn Lý, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, LS Lê Công Định, Kỹ Sư Trần Huỳnh Duy Thức, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Bùi Minh Hằng, các dân oan, 15 thanh niên sinh viên giới trẻ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, các nhà báo tự do và bloggers trong nước ... vừa để hâm nóng ngọn lửa đấu tranh và hậu thuẫn công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền của đồng bào trong nước.

LD Thăng Tiến gồm những thành viên, - chính mình hay là thân nhân của những người đã từng lớn lên, trưởng thành và phục vụ dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, là những người Việt tị nạn, là người Việt quốc gia sinh sống tại California, thấu hiểu nguyện vọng tâm tư và đã từng tham gia các sinh hoạt đấu tranh trên nên có một lập trường rõ rệt như sau:

- 1. Giữ Vững Lập Trường Quốc Gia Đứng Dấn, Không Chấp Nhận Mọi Hình Thức Hòa Hợp Hòa Giải với Cộng Sản VN. Nêu Cao Chính Nghĩa Đấu Tranh Cho Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền của Người Việt Quốc Gia.***
- 2. Cương Quyết Bảo Vệ Sự Yên Bình của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tại Nam California. Chống Lại Mọi Hình Thức Xâm Nhập, Phá Hoại, Gây Chia Rẽ, Phân Hoá Cộng Đồng của CSVN.***
- 3. Hậu Thuẫn Công Cuộc Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền của Đồng Bào tại Việt Nam.***

IV.- CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Với một nhận định rõ rệt về tình hình sinh hoạt cộng đồng tại miền Nam California, với một lập trường minh bạch và đúng đắn của người Việt Quốc Gia và một Chủ Trương Đường Lối trong sáng, LD Thăng Tiến chúng tôi tranh cử vào Hội Đồng Đại Diện (HĐDD) CĐNVQG-NC với một chương trình hoạt động khái quát như sau:

- 1. Hoàn tất các giấy tờ pháp lý cần thiết về giấy phép hoạt động và qui chế bắt vụ lợi 501 (c) 3.** Thành lập Trụ Sở cho HĐDD trong thời gian sớm nhất để có điều kiện sinh hoạt và phục vụ cộng đồng. Thành lập các cơ chế cố vấn và yểm trợ có tầm vóc để giúp HĐDD hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là những việc đầu tiên mà HỒĐD/CDNVQG-NC chúng tôi, nếu được sự tín nhiệm của đa số đồng hương sẽ cố gắng thực hiện trong ba tháng đầu tiên để tạo dựng nền tảng pháp lý, cơ sở vật chất và hỗ trợ về tinh thần của HỒĐD. Chúng tôi không thể chấp nhận một tình trạng sinh hoạt thiếu cơ sở pháp lý cũng như trụ sở vật chất đã xảy ra hai năm qua với HỒĐD sắp mãn nhiệm kỳ.

Với kinh nghiệm, khả năng và được sự hậu thuẫn hỗ trợ của một Ban Cố Vấn và Yểm Trợ cùng các mạnh thường quân có lòng chúng tôi TIN TƯỞNG rằng trong vòng ba tháng Kế Hoạch Hoàn Tất các giấy tờ pháp lý, một cơ sở vật chất tối thiểu cho một văn phòng làm việc của tân HỒĐD/CDNVQG-NC sẽ trở thành hiện thực.

- 2. Thành Lập Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng** có khả năng đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt đa dạng về *hội nhập xã hội, bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc, giáo dục thiếu niên, y tế phòng ngừa, bảo vệ gia đình đời sống ...*, và phát triển của CDNVQG-NC.

Ngoài những công việc thường lệ của một Ban Đại Diện Cộng Đồng, - nếu LD Thăng Tiến chúng tôi đắc cử sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch quan trọng thứ hai là việc thành lập một Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng. Công tác này sẽ được nghiên cứu và thực hiện từng bước một trong sáu tháng kế tiếp mà khởi đầu sẽ là việc thành lập một Ban Nghiên Cứu và Kế Hoạch, và kế đến là một Đại Hội Cộng Đồng (ĐHCĐ) để tường trình và xin ý kiến cũng như sự đóng góp, chuẩn thuận và yểm trợ, hậu thuẫn của đồng hương đồng bào các giới. Tại ĐHCĐ này, nếu Kế Hoạch được thông qua thì sẽ có cuộc bầu cử ra Ủy Ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng với những thành viên có khả năng để thực thi kế hoạch đã được chấp thuận.

Đây là một công tác lớn, nhưng LD Thăng Tiến chúng tôi nếu đắc cử sẽ mạnh dạn cố gắng khởi đầu và hy vọng rằng các Hội Đồng Đại Diện kế tiếp sẽ tiếp tục theo đuổi vì đã có sẵn nền tảng là một Kế Hoạch và một Ủy Ban Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt đã được thành lập.

- 3. Xây dựng và phát triển cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Nam California, Thủ Đô Tinh Thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, xứng đáng với danh xưng này về phương diện chính trị, văn hóa, và xã hội để chính quyền các cấp tại Hoa Kỳ, khắp nơi nể trọng và lắng nghe tiếng nói cũng như nguyện vọng của cộng đồng.**

Đây là một công tác to lớn và lâu dài, là một viễn ảnh mà HỒĐD CDNVQG-NC do LD Thăng Tiến chúng tôi nếu đắc cử sẽ cố gắng đặt nền tảng để tiến tới từng bước và phát huy trong suốt nhiệm kỳ 3 năm. Chúng tôi mong rằng nỗ lực này sẽ được tiếp nối bởi các HỒĐD kế tiếp. Đây là một ước mơ chung của mọi thành viên trong CDNVQG-NC và cũng là mơ ước của anh chị em trong LD Thăng Tiến. Chúng tôi có những kế hoạch và công tác từng bước đặt các mối quan hệ và đối tác với các cộng đồng người Việt quốc gia các nơi, các cộng đồng thiểu số khác, các vị dân cư gốc Việt và Hoa Kỳ tại địa phương, tiểu bang và liên bang để biến viễn ảnh này thành hiện thực.

V.- KẾT LUẬN

Nếu niềm mơ ước chung của chúng ta là có một cộng đồng Việt Nam tại Nam California THĂNG TIẾN và phát triển vững mạnh để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, có cơ hội học hỏi và đóng góp vào sự thịnh vượng để Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Nam California thực sự đóng đúng vai trò lãnh đạo tại Thủ Đô Tinh Thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản và hậu thuẫn cho công cuộc tranh đấu cho dân chủ tự do và nhân quyền của đồng bào trong nước, thì chúng ta phải đi bầu cho thật đông.

Nếu chúng ta cùng nhau ý thức được TRÁCH NHIỆM trong sứ mệnh lịch sử trên và TIN TƯỞNG vào khả năng thực hiện được giấc mơ của mình; nếu chúng ta cùng THÀNH TÂM đoàn kết, hết lòng hợp tác, vận dụng mọi nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, hoá giải những mâu thuẫn/bất đồng/độc hại và cùng quyết tâm thực hiện niềm mơ ước chung thì xin quý vị đồng hương đồng bào đồng hành với LD Thăng Tiến chúng tôi trong và sau cuộc bầu cử này.

**CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT VÀ QUYẾT TÂM, NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
TẠI NAM CALIFORNIA SẼ BIẾN NIỀM MƠ ƯỚC THÀNH HIỆN THỰC.
XIN DÒN PHIẾU CHO LIÊN DANH THĂNG TIẾN**